

Số: **32** /CV-BATGT
“V/v Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sau Tết Bính Thân 2016”

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2016



Kính gửi:

- Công an thành phố;
- Sở Giao thông vận tải;
- Chủ tịch UBND và Ban An toàn giao thông các quận, huyện.

Trong tháng 02/2016 vừa qua, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 như: Hội chợ Xuân, bắn pháo hoa đêm giao thừa, công nhân, học sinh về quê thăm tết, viếng mộ đầu năm, các hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp tết, sau tết các đơn vị, doanh nghiệp ra quân sản xuất đầu năm... dẫn đến tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trước, trong và sau tết diễn biến phức tạp. Đáng lưu ý là tình hình sau tết, xe khách hoạt động trên các tuyến như Quốc lộ 1A, 14B, đường tránh Hải Vân - Túy Loan, khu vực Bến xe Trung tâm tăng đột biến do nhu cầu đi lại của hành khách; xe tải ben chở đất hoạt động tập nập phục vụ các công trình trên địa bàn thành phố,... làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông.

Từ ngày 16/01 đến 15/02/2016, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 08 vụ TNGT đường bộ, làm chết 05 người, bị thương 05 người. So với tháng 01/2016, giảm 04 vụ (8/12), giảm 05 người chết (5/10), giảm 03 người bị thương (5/8). Trong ngày 20/02/2016, trên địa bàn quận Cẩm Lệ đã xảy ra 02 vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 02 người và bị thương 02 người (01 vụ tại nút đèn tín hiệu giao thông Cách Mạng Tháng Tám và đường Hà Tông Quyền; 01 vụ tại khu vực cầu vượt Hòa Cầm, Quốc lộ 1A).

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT, kiểm chế TNGT và ùn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, ATGT dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 và các Lễ hội đầu Xuân. Ban An toàn giao thông thành phố đề nghị:

1. Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Công an các địa phương, đơn vị nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tiếp tục huy động lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, kể cả ngoài giờ hành chính và trong các ngày nghỉ, ngày lễ, cụ thể như:

- Kiểm soát xe tải ben chở đất trên các tuyến đường: Cách Mạng Tháng Tám, Trường Sơn, Quốc lộ 14B. Xử lý nghiêm lái xe, chủ xe chở quá tải trọng, chạy quá tốc độ quy định, lấn làn, vượt ầu, để đất cát rơi vãi gây ô nhiễm môi

trường. Kiểm tra người lái xe về Giấy phép lái xe phù hợp với xe đang điều khiển, Giấy Đăng ký xe, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với phương tiện không có các loại giấy phép trên hoặc đã bị các cơ quan chức năng tạm giữ theo quy định pháp luật.

- Chỉ đạo lực lượng CSGT các Trạm, Đội và Công an các quận, huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra chuyên đề về kiểm soát tốc độ đối với tất cả các loại phương tiện lưu thông trên các tuyến đường đã lắp đặt biển báo “Đoạn đường thường xuyên giám sát tốc độ” và đường tránh Nam Hàm Hải Vân - Túy Loan; kiểm tra xử phạt vi phạm làn đường trên 36 tuyến đường có kẻ vạch phân làn riêng cho xe cơ giới; người đi mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không đội mũ bảo hiểm. Hằng tuần có kế hoạch tổ chức các đợt kiểm tra vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện trên các tuyến đường thường xảy ra TNGT ban đêm.

- Tăng cường lực lượng chỉ huy, điều hòa hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông phức tạp trong thời gian cao điểm buổi sáng và buổi chiều, không để xảy ra tình trạng phương tiện lưu thông bị ùn ứ kéo dài, xử lý nghiêm tình trạng vượt đèn đỏ, dừng xe lấn lên vạch dừng hoặc dừng xe qua làn bên trái tại các nút giao thông có tín hiệu đèn.

2. Sở Giao thông vận tải tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động vận tải, tăng cường kiểm soát tải trọng xe, tập trung quản lý bảo đảm kết cấu hạ tầng giao thông an toàn, thông suốt; khắc phục kịp thời các vị trí, nút giao thông thường xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm soát tải trọng xe và giới hạn kích thước thùng xe chở hàng, phối hợp chặt chẽ với Phòng CSGT, CSTT Công an thành phố và UBND các quận, huyện thường xuyên duy trì lực lượng kiểm tra 24/24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần của Trạm kiểm tra lưu động tải trọng xe và các Tổ liên ngành kiểm tra xe quá tải trên địa bàn huyện Hòa Vang và các quận: Cẩm Lệ, Liên Chiểu. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp vận tải trong việc thực hiện cắt giảm kích thước thùng xe theo quy định.

- Kiểm tra, xử lý dứt điểm không để tái diễn tình trạng “xe dù”, “bến cóc”, xe khách trá hình chạy “chui”, tại một số khu vực như: bến thuyền, bến cá, bệnh viện, các trường đại học và một số tuyến đường trong trung tâm thành phố.

- Phối hợp với UBND các quận, huyện và Công an thành phố rà soát tất cả các vị trí, đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông kể cả trên đường bộ và đường ngang qua đường sắt, báo cáo đề xuất UBND thành phố vào cuối tháng 03/2016.

- Triển khai chủ trương của UBND thành phố cho phép lắp đặt biển báo cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ trên 10 tuyến đường (theo nội dung Công văn số 665/UBND-QLĐT ngày 26/01/2016).

3. Chủ tịch UBND và Ban An toàn giao thông các quận, huyện tập trung triển khai thực hiện các nội dung Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tại Hội nghị triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 (Thông báo số 29/TB-VP ngày 17 tháng 02 năm 2016